



กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ Cooperative Auditing Department

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ชูเกษตรกรตัวอย่าง ฝ่าวิกฤตพื้นที่นาร้างสู่เกษตรกรดีเด่น ด้วยระบบบัญชี

นายสมปอง อินทร์ทอง อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวว่า จากปัญหาความล้มเหลวที่เกิดขึ้นในการทำการเพาะปลูกของเกษตรกรที่มีสาเหตุมาจากความเปลี่ยนแปลงด้านปัจจัยการผลิตอย่างดินและน้ำที่เกิดจากภาวะการเปลี่ยนแปลงของโลกและพฤติกรรมของมนุษย์ ทำให้เกษตรกรเดือดร้อนไม่สามารถเพาะปลูกได้ตามฤดูกาล ส่งผลกระทบต่อวิถีการเกษตร ซึ่งที่ผ่านมาถึงแม้ว่ากรมตรวจบัญชีสหกรณ์จะไม่ได้มีบทบาทในการส่งเสริมด้านการเพาะปลูก ประมง และปศุสัตว์โดยตรงก็ตาม แต่ด้วยหน้าที่ส่งเสริมองค์ความรู้ทางบัญชี ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการนำมาใช้ควบคุมบริหารจัดการทางการเกษตรสู่ความสำเร็จในการวางแผนการผลิตและการเงิน ส่งผลให้เกิดเกษตรกรที่มีความเข้มแข็งในการทำการเกษตรบนพื้นที่นาร้างที่ไม่มีแหล่งน้ำถาวรและเสี่ยงต่อน้ำท่วมฉับพลันได้อย่างประสบความสำเร็จ

“นางปทุม สุริยา ครูบัญชีอาสากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาบัญชีฟาร์ม ปี ๒๕๕๓ เดิมมีอาชีพรับราชการครูแต่มีความสนใจในการประกอบอาชีพทางการเกษตรด้วยเพราะมีพื้นที่นาสำหรับทำการเพาะปลูก แต่ด้วยปัญหาไม่มีแหล่งน้ำถาวรและเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อน้ำท่วมฉับพลันนางปทุมจึงได้นำองค์ความรู้ทางบัญชีที่ได้รับการอบรมจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์และได้รับการคัดเลือกให้เป็นครูบัญชีอาสาใช้ในการแก้ไขปัญหาพื้นที่นาร้างด้วยการจัดบันทึกทุกกิจกรรมที่ได้ทำลงไปในการฟื้นฟูพื้นที่นาร้าง จนสามารถเห็นถึงปัจจัยที่จะทำให้เกิดแหล่งน้ำที่ถาวรและปรับปรุงสภาพดินให้มีความอุดมสมบูรณ์สามารถเพาะปลูกได้ และหาวิธีป้องกันไม่ให้น้ำท่วมในพื้นที่นาได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชีสู่การนำมาปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำการเกษตรสู่ความสำเร็จ”
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าว

ปัจจุบันนางปทุมได้นำองค์ความรู้ทางบัญชีมาต่อยอดให้เกิดรายได้ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น โดยการปลูกพืชผสมผสานร่วมกับการทำนา เพื่อลดความเสี่ยงจากการมีรายได้ทางเดียวจากการทำนา ซึ่งองค์ความรู้ทางบัญชีสามารถทำให้มองเห็นแนวทางในการบริหารจัดการการทำเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะบัญชีไม่ใช่แค่เพียงการจดบันทึกรายรับ-รายจ่ายเท่านั้น แต่ข้อมูลกิจกรรมที่ได้ทำการจดบันทึกไว้ เมื่อนำมาวิเคราะห์ จะสามารถทำให้มองเห็นถึงแนวทางในการปรับเปลี่ยนวิธีการทำเกษตร และการตัดสินใจว่าจะขยายหรือลดพื้นที่ในการเพาะปลูกเพื่อให้สมดุลกับปัจจัยภายนอกด้านปัจจัยการผลิต สิ่งแวดล้อมและการตลาด ซึ่งบัญชีเป็นเครื่องมือในการฝ่าวิกฤตสู่ความสำเร็จ สามารถสร้างเกษตรกรต้นแบบที่จะเป็นตัวอย่างให้กับเกษตรกรรายอื่นๆ ที่ประสบกับปัญหาต่างๆ ทำให้เกิดความล้มเหลวในการทำการเกษตร ซึ่งปัจจุบันนางปทุมได้ใช้พื้นที่ทางการเกษตรของตนเองเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อถ่ายทอดความสำเร็จด้านการเกษตรและการนำบัญชีมาใช้ในการบริหารจัดการภาคการเกษตรสู่เกษตรกรและประชาชนโดยทั่วไป ซึ่งถือเป็นตัวอย่างความสำเร็จตามที่รัฐบาลบาลได้ใช้เป็นแนวทางในการสร้างเกษตรกรต้นแบบที่เข้มแข็งต่อการพัฒนาพื้นที่ทางการเกษตรได้อย่างประสบความสำเร็จให้กับเกษตรกรที่กำลังเผชิญกับปัญหาผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ำได้เห็นเป็นตัวอย่างในการเพิ่มรายได้จากการปลูกพืชผสมผสาน บรรเทาความเดือดร้อนในช่วงราคาผลผลิตตกต่ำ

#####